



บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... 588
วันที่..... ๒7.๕.๖๐
เวลา..... 14.03 น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว พ.๗๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รุ่งชिरุจิ)

สปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชารัฐการพัฒนายั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชารัฐการพัฒนายั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>“ศาสตร์พระราชารัฐการพัฒนายั่งยืน” บทพิสูจน์ในเรื่องของ “ความเพียร” กับ “ความสำเร็จ”</p> <p>“ความเพียร” กับ “ความสำเร็จ” ตามบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้แก่ การก้าวมาสู่จุดสูงสุดในวันนี้ของนักกอล์ฟหญิง “มือ ๑ ของโลก” ของ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้และทุกความสำเร็จต้องได้มาด้วยความเพียร และที่สำคัญก็คือ ความวิริยะอุตสาหะ จาก “เส้นทางสู่ความสำเร็จ” ของโปรเมฯ อยากให้ทุกคนลองมองในเชิงเปรียบเทียบดูว่า ถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นเหมือน “นักกีฬา” ภายใต้อาณาจักรปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแล้วเราจะร่วมกันนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จบ้างได้อย่างไร ประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหาอะไรบ้างที่รอการแก้ไขจะต้องปฏิรูป ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือต้องลงทุนอะไรบ้างเพื่อวางรากฐานในอนาคต และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สุดท้ายคือ เราจะมียุทธศาสตร์อย่างไรในการที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ ที่เรากล่าวว่าเราจะต้อง “มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน” ให้ได้โดยเร็ว</p> <p>ที่ผ่านมาประเทศไทยเปรียบเสมือน “นักกีฬาป่วย” ที่ต้องการการรักษาตามอาการ ๓ ประการคือ (๑) “ป่วยกาย” เช่น โครงสร้างระบบราชการที่อาจจะยังไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ได้ รวมทั้งยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ (๒) “ป่วยใจ” ได้แก่ ความขัดแย้ง แยกแยกความไม่ปรองดองกันของคนภายในประเทศทำให้เราไม่มีความเป็น “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ตามความหมายในพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “รู้ รัก สามัคคี” รวมทั้งขาดการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จึงขาดแรงผลักดันขับเคลื่อนประเทศ (๓) “ป่วยความคิด” คือ ความไม่เข้าใจหลักการ หรือสำคัญผิด ทั้งในเรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ สิทธิหน้าที่พลเมือง รวมทั้งเราขาด “ฐานคิด” ที่เป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุมีผล อาการ “ป่วยกาย ป่วยใจ” ประเด็นสำคัญคือ ทุกคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อย มีความยากจน เราต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบต้องลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ ปัญหาต่าง ๆ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ก็จะลดลงเอง เราต้องรักษา “อาการป่วย” ๓ ประการ ให้ได้และเราจะต้องทำงานร่วมกันอย่างมียุทธศาสตร์และบูรณาการ วันนี้เราต้องแก้ไขทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน การเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การเตรียมการปฏิรูปประเทศ รวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยไปพร้อม ๆ กันด้วยทั้ง ๔ ภารกิจ เราได้น้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นพื้นฐานเพื่อให้ประเทศกลับเข้าสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมในระดับ “ฐานราก” ให้มีความสำคัญ ประชาชนที่มีรายได้น้อย เพราะเปรียบเสมือน “เสาเข็ม” ที่มีความสำคัญ</p> <p>ปัจจุบันประเทศไทยมีประชาชนที่มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมาก รัฐบาลมีการดำเนินการที่สำคัญๆ ในปัจจุบันที่มีความคืบหน้าได้แก่ การจัดทำโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบแรกปี ๒๕๕๙ ลงทะเบียน ๕.๓ ล้านคน และรอบที่ ๒ ปีนี้ เพิ่มเป็น ๑๔ ล้านคน แสดงให้เห็นว่านโยบายนี้ได้รับการตอบสนองจากประชาชนเป็นอย่างดี การลงทะเบียนได้ดำเนินการและปรับปรุงทุกปี ต้องดูฐานข้อมูลกลางภาครัฐให้ทันสมัย ให้ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานได้นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน เป็นการใช้จ่ายเงินภาษีที่คุ้มค่าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ ปัจจุบันมีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ไม่น้อย “๑ ใน ๔” ของประชากรเกือบ ๗๐ ล้านคนทั่วประเทศ กระทรวงการคลังจะมีการออก “บัตรสวัสดิการ” ให้สำหรับผู้มีสิทธิประมาณเดือนตุลาคม เพื่อใช้เป็น “กุญแจ” สำคัญในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจุบันเรากำลังอยู่ระหว่างเตรียมการและศึกษาของทุกกระทรวง ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการเดิมเพื่อขยายผลความสำเร็จ</p>	
๒	<p>การรวมพลังประชารัฐสร้างชาติ</p> <p>รัฐบาลและ คสช. ได้บริหารประเทศมาเป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยให้ความสำคัญกับการรวมพลังประชารัฐสร้างชาติ โดยลำพังภาครัฐข้าราชการจะไม่สามารถทำทุกอย่างให้ลุล่วงไปได้โดยปราศจากความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ เอ็นจีโอ และประชาชนทุกคน ดังนั้น ภาครัฐจะต้องเพิ่มบทบาทของตนเองไม่จำกัดแค่เพียงการให้บริการประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น ต้องหาทางออก หาทางแก้ไขให้ประชาชนด้วย แต่ภาครัฐก็คงหมายถึงรัฐบาลในระดับนโยบาย ลงไปจนถึงข้าราชการในระดับปฏิบัติ จะต้องอำนวยความสะดวกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเกิดเป็นเครือข่ายกลไกประชารัฐ</p> <p>วันนี้ได้กำหนดการเป็น “ปีแห่งการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน” เป็นวาระชาติแล้ว เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อน การให้บริการประชาชนต้องรวดเร็ว เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจเสียก่อนด้วยการคิดและมองเห็นปัญหาร่วมกัน วันนี้ฝากให้ติดตาม ๕๐ ประเด็น เพื่อจะได้เข้าใจว่า รัฐบาลและ คสช. มองปัญหาของประเทศสำหรับตั้งเป็นโจทย์ในการทำงานขับเคลื่อนประเทศ ปฏิรูปประเทศในปัจจุบันนี้อย่างไร ท่านคิดว่า</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>จะทำอย่างไรเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ</p> <p>๑. การพัฒนาประเทศ ทำอย่างไรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จะต้องมีการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ชุมชน ท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กัน ให้เข้มแข็งตามศักยภาพ ที่มีความ แตกต่างกัน ความเหลื่อมล้ำ ในปัจจุบัน</p> <p>๒. การทำให้เศรษฐกิจระดับมหภาคและระดับฐานรากดีขึ้น ไปพร้อม ๆ กัน</p> <p>๓. การเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า และการกระจายรายได้ จากบน กลาง ล่าง โดยต้องเข้าใจ ว่าด้วยธรรมชาติของกลไกทางเศรษฐกิจแล้ว สัดส่วนรายได้ ผลกำไรส่วนใหญ่จะอยู่ที่ ระดับบนเพราะเป็นผู้ลงทุนมากกว่า มีความเสี่ยงกว่า อาจจะขาดทุนหรือกำไรก็ได้</p> <p>๔. การกระจายรายได้และความเจริญ ลงไปสู่พื้นที่ทุกระดับอย่างทั่วถึง ซึ่งบางพื้นที่ ยังเหลื่อมล้ำอยู่</p> <p>๕. การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จะต้องคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ</p> <p>๖. การเพิ่มรายได้ภาครัฐ เพื่อให้มีงบประมาณที่เพียงพอ เพื่อรองรับระบบสวัสดิการ ต่าง ๆ ของรัฐ ซึ่งมีอยู่หลายด้านทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า พลังงาน ทุกอย่างที่เป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการ ซึ่งบางอย่างต้องชำระเงิน บางอย่างฟรี เพราะฉะนั้นแนวโน้ม “ภาระด้านงบประมาณ” เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากประชาชน ประชากรที่เพิ่มขึ้นจากผู้สูงวัยที่มากขึ้น คนเจ็บป่วยมากขึ้นเราต้องมีการเตรียมการรองรับ สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่า มาตรการลดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันไว้ก่อน</p> <p>๗. การทำให้ผู้มีรายได้น้อย มีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิต สามารถอยู่ได้ในโลก แห่งยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีเทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว เราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านั้นได้อย่างไร ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด อย่างประหยัด ทั่วถึงและเท่าเทียม</p> <p>๘. การดูแลประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ให้ทั่วถึงภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>๙. การดูแลผู้มีรายได้น้อย “ทุกกลุ่ม” โดยเริ่มต้นจากการสร้างความเท่าเทียม ลด ความเหลื่อมล้ำและกระจายรายได้จากนั้นขยายไปสู่การเพิ่มมูลค่า สร้างความเชื่อมโยงทุก มิติ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ ประเทศได้อย่างยั่งยืน</p> <p>๑๐. การทำให้ผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะในส่วนที่มีรายได้มาจากกิจกรรมผิดกฎหมายให้ มีทางเลือกใหม่ มีโอกาสที่จะหันมายึดอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมาย เช่น ค้าขาย รับจ้าง อาชีพอิสระ ฯลฯ เพราะทุกอาชีพที่เป็นธุรกิจสีเทาส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการจัดระเบียบ การกีดขวางการจราจร ขาดระเบียบวินัย สร้างความสกปรก ไม่มี คุณภาพ ไม่สะอาด ไร้มาตรฐาน เราต้องหาวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>๑๑. การพัฒนาประเทศ ที่เราจะต้องดำเนินการควบคู่ไปทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราจะขับเคลื่อนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในการประกอบการ ธุรกิจ ซึ่งต้องคำนึงถึงความคุ้มครอง ความเคารพ และเรื่องของการเยียวยาที่เหมาะสมในการประกอบการธุรกิจ ซึ่งได้เข้มงวดไปทุกประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของภาคการผลิตทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เรื่องการบริหารจัดการต่าง ๆ ทั้งหมดจะต้องสมดุลและยั่งยืนทำไปด้วยกันทั้งการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าทำอันใดอันหนึ่งแล้วทำให้เกิดผลกระทบโดยรวม</p> <p>๑๒. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด เช่น ที่ดินและน้ำซึ่งในวันนี้มีอยู่อย่างจำกัด การใช้ทรัพยากรจะต้องลดลงแต่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิต ผลประโยชน์มากขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าที่ผ่านมา ๆ มา</p> <p>๑๓. การปกป้องผืนป่า ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทำลายเพิ่มขึ้น วันนี้สกัดกันได้มากพอสมควร จะต้องลงโทษสถานหนัก เจ้าหน้าที่ต้องไม่ไปร่วมมือ ควรมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีของประเทศอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทั้งที่ดินทำกิน แหล่งน้ำที่เพียงพอ ต่อภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม จะต้องมีผืนป่าในสัดส่วนที่เหมาะสม ค่อย ๆ สร้าง ถ้าถูกทำลายไปแล้วก็สร้างยาก</p> <p>๑๔. การรักษาบ้านเมืองของเรา ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดไป</p> <p>๑๕. การทำให้คนไทยรู้จักคำว่าพอเพียง ทั้งความหมายและการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะความพอเพียงสำคัญที่สุดในโลกปัจจุบัน</p> <p>๑๖. การทำให้คนไทยทุกคน คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ “มาก่อน” ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเราจะทำไปพร้อม ๆ กัน คิดไปพร้อม ๆ กัน ถ้าเรายึดถือผลประโยชน์ส่วนรวม ร่วมมือ ผลประโยชน์ส่วนบุคคลก็ตามมาเอง</p> <p>๑๗. การทำให้คนไทยเคารพกฎหมายด้วยมีความสำนึกดีมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่อ้างความจำเป็นปัญหาส่วนตัว เช่น ความยากจน ความไม่รู้ ความสะดวกสบาย ซึ่งวันนี้ต้องปรับเข้าหากันให้ได้ ทำความเข้าใจให้ได้</p> <p>๑๘. การทำให้คนไทยรู้จักลดอัตตา ไม่เอาตนเองเป็นที่ตั้งทั้งความประพฤติ ความคิด เราต้องให้ความสำคัญกับส่วนรวม มีความอดทน โดยรู้ความเร่งด่วนของงาน ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน จะต้องไม่อ้างสิทธิเสรีภาพอย่างไรชอบเขต หรืออ้างความจน ความรวย</p> <p>๑๙. การทำให้คนไทยมีจิตสำนึกที่ดี มีอุดมการณ์ มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต เมื่อแบ่งปัน และไม่ลืมอัตลักษณ์ความเป็นไทย</p> <p>๒๐. การลดปัญหาสังคม ทั้งการก่ออาชญากรรม การใช้ความรุนแรงในครอบครัว และการละเมิดกฎหมาย ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>๒๑. การสร้างกลไกในการป้องกันคนไม่ดี ไม่สุจริต ในการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อแสวงหาประโยชน์ และมีกระบวนการยุติธรรมที่ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความเป็นธรรมกับคนทุกระดับอย่างทั่วถึง สามารถต่อสู้คดีและรักษาสิทธิของตนเองได้ เช่น ในวันนี้เรามีกองทุนยุติธรรมเพิ่มเติม</p> <p>๒๒. การทำให้คนไทยมีภาคภูมิใจในความเป็นชาติ สิ่งนี้สำคัญที่สุดภูมิใจในความเป็นชาติ มีประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมที่งดงามและเป็นความมั่งคั่งของชาติเรา ควบคู่ไปกับการปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตได้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์อย่างเหมาะสมทั้งตะวันตกและตะวันออก</p> <p>๒๓. การทำให้เด็กและเยาวชนของชาติ เจริญเติบโตบนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรมในการที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศในอนาคต</p> <p>๒๔. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่ให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์ ให้แก่คนไทย</p> <p>๒๕. การสร้างความไว้วางใจกันในเรื่องสังคม ทั้งประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน เพื่อลดความหวาดระแวงระหว่างกัน ดูแลกัน เห็นอกเห็นใจกัน และอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันที่ทุกคนต้องเคารพและบังคับใช้ ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ๒ ฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนต้องหาทางออกตรงนี้ให้ได้</p> <p>๒๖. การทำให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิ่งนี้ฝ่ายรัฐต้องทำทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติ ต้องทำให้ดีเพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจและเชื่อมั่น</p> <p>๒๗. การทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น จากประชาชนด้วยตัวของตนเอง</p> <p>๒๘. การทำให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม โดยประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ สามารถทำมาหากินได้อย่างพอเพียงโดยปราศจากผลกระทบทางลบซึ่งกันและกัน รวมทั้งความสะอาดของบ้านเมืองด้วยซึ่งต้องไปด้วยกันให้ได้ จะทำอย่างไร</p> <p>๒๙. การสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประชาชนในการเสพสื่อและโซเชียลอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณสำหรับประกอบการตัดสินใจใด ๆ ได้อย่างเหมาะสม จะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีก็ต้องมีเหตุผลมีหลักการของตัวเองด้วย</p> <p>๓๐. การทำให้คนไทยตระหนักและให้ความสำคัญ กับการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง อยากระบายที่การป้องกันมากกว่าการรักษาโดยไม่จำเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นตอปัญหาปากท้อง ปัญหาในครัวเรือน ปัญหาหลักประกันสุขภาพต่าง ๆ ที่มากมาย</p> <p>๓๑. การทำให้ประชาชนเข้าใจว่า บางครั้งเป็นการเรียกร้องในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร เป็นไปไม่ได้ และอาจจะมีผลกระทบกับคนอื่น</p> <p>๓๒. การแก้ปัญหาที่หมักหมมยาวนานคู่ชุมชนเมืองและกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืนเช่นชุมชนแออัดและการจราจรติดขัด สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญ</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>๓๓. การทำให้ประชาชนมีความสุข มีความพึงพอใจในแนวทางที่ถูกที่ควรโดยไม่ยึดติดกับการอยู่ในระเบียบวินัย กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางสังคม ที่เราจำเป็นต้องมีอยู่ เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข</p> <p>๓๔. การทำให้สังคมไทยมีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ รวมทั้งให้เกียรติและดูแลผู้หญิง เด็ก คนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาส ได้อย่างเหมาะสม เป็นสากล</p> <p>๓๕. การทำให้คนไทยช่วยกันลดขยะและรู้จักการแยกขยะ ลดผักตบชวา โดยรู้หน้าที่ของตนเพื่อจะไปสู่การลดโลกร้อน โดยการประหยัดไฟ ลดการใช้ถุงพลาสติกให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓๖. การทำให้คนไทยเข้าใจหลักการประชาธิปไตย อย่างถ่องแท้ ทั้งในการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกันโดยต้องยึดถือหรือฟังเสียงคนส่วนใหญ่ แต่ต้องดูแลคนส่วนน้อยอย่างเหมาะสมไม่ขัดแย้งและลงตัว ไม่ใช่การใช้เสรีภาพในการเรียกร้องสิ่งที่ตนเองต้องการ กลุ่มตัวเองต้องการ อย่างไม่มีวันสิ้นสุดหรือไม่มีเหตุมีผล หรือในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะกลไกมีหลายอย่างด้วยกัน กลไกเรา กลไกโลก พันธะสัญญาที่มากมาย</p> <p>๓๗. การทำให้ประชาชนจะเข้าใจว่า ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย คืออะไร ในฐานะพลเมืองที่ดีของชาติควรรับบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมายที่มีผลผูกมัดต่าง ๆ ตามหลักการ โดยที่เราต้องไม่ยอมให้ใครบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๓๘. การทำให้ทุกคน ทุกภาคส่วนนักการเมือง พรรคการเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม และประเทศไทยมีการเลือกตั้งที่ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศชาติและคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญแล้วไม่ลืมนักการเมืองส่วนน้อยด้วย หน้าที่ของนักการเมือง พรรคการเมืองก็ต้องดูแลคนทั้งประเทศ ไม่ใช่เฉพาะในส่วนที่เลือกตนเข้ามา</p> <p>๓๙. การทำให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ NGO ต่าง ๆ ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการทำงานเพื่อประเทศชาติได้อย่างไรมากกว่าการทำงานที่มุ่งในประเด็นหรือเป้าหมาย หรือกฎหมายของตนเองแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อส่วนรวม อย่างรอบด้านต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของประเทศบ้าง ต้องมองว่าประเทศเราต้องมีสิทธิมนุษยชนของประเทศใหม่ ลองไปคิดใหม่</p> <p>๔๐. การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยเราต้องมีความเข้มแข็งไปด้วยกัน</p> <p>๔๑. การทำให้คนไทยเข้าใจถึงปัญหาของประเทศชาติ ของสังคม และของประชาชนว่าต้นตอของปัญหาที่แท้จริงมาจากอะไร คืออะไร แล้วจะร่วมมือเดินหน้ากันแก้ไขได้อย่างไร ถ้าหากต่างคน ต่างคิด ต่างทำ ต่างคนต่างเอาใจพ่ตัวเองใส่เข้ามาแต่เพียงอย่างเดียวตามความต้องการหรือผลประโยชน์ของแต่ละคนเป็นหลัก ก็จะปฏิรูป เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้พัฒนาไม่ได้ เช่น เราต้องพัฒนาตนเอง สร้างความเชื่อมโยง สร้างห่วงโซ่เดียวกัน เพื่อปฏิรูป</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>เศรษฐกิจใหม่ มีการพัฒนาเกษตรกรรม ควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรม การเอื้อเพื่อ เกื้อกูลกันระหว่างผู้ได้ประโยชน์กับผู้เสียประโยชน์ การเสียสละ ที่สมควรได้รับการดูแล เยียวยาจนพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่ายหรือมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ตามห้วงระยะเวลา สิ่ง เหล่านี้ต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติม เราจะมีรายได้ มีผลตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างไร นอกจากเงินค่าเยียวยาอย่างเดียว คนไทยต้องคิดใหม่ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ เกิดมูลค่าไม่ปล่อยให้รกร้างไม่เกิดประโยชน์ เป็นต้น</p> <p>๔๒. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายจะทำอย่างไรให้ทันสมัย เป็นธรรม สามารถทำได้ จริง บังคับใช้ได้โดยปราศจากความขัดแย้ง รั้งซึ่งกันและกัน ถ้ายืนคนละฝ่าย ผู้ถือ กฎหมายอย่างหนึ่ง(เจ้าหน้าที่) ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย(ประชาชน) ก็คิดอีกอย่างหนึ่ง โดยไม่ มีพื้นฐานร่วมกัน ก็ไปไม่ได้ทั้งหมดผลประโยชน์ส่วนรวมก็มีไม่ได้ ทำให้คนส่วนน้อยต้อง เดือดร้อนถูกกระจายปัญหาไปถึงทุกคนแทนที่ผลประโยชน์จะไปทั่วถึง กลายเป็นปัญหาไป ทั่วถึงทุกพื้นที่เพราะความขัดแย้งระหว่างกัน</p> <p>๔๓. การแก้ไขปัญหาของประเทศโดยการดำเนินการตามพันธะสัญญาต่าง ๆ ของ ประชาคมโลกรวมทั้งข้อตกลงในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทำได้อย่างไร</p> <p>๔๔. การใช้ประโยชน์จากภูมิรัฐศาสตร์ของเรา เป็นศูนย์กลางทางด้านภูมิศาสตร์ของ อาเซียนในการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในกรอบอาเซียนและกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่</p> <p>๔๕. การทำให้ประเทศไทย CLMV อาเซียนเข้มแข็งไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง หลังในลักษณะเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพราะจะได้รับผลกระทบเหมือนกันจากปัญหา และภัยคุกคามต่าง ๆ ดังนั้น ควรต้องช่วยกันสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมมือกันทั้งในชาติ และต่างชาติที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเพื่อจะหาวิธีการแก้ปัญหา อย่างสันติวิธี ยั่งยืน</p> <p>๔๖. การทำให้ประเทศสามารถยกระดับฐานะในเวทีระหว่างประเทศ โดยอยู่ในตำแหน่ง บทบาท ในประชาคมโลกที่เหมาะสม ได้รับเกียรติและโอกาสในการเป็นผู้นำในการ แก้ปัญหา โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เรามีศักยภาพและมีขีดความสามารถ</p> <p>๔๗. การทำให้ประเทศไทยไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใด ๆ กับส่วนอื่น ๆ ในโลก แต่ทั้งนี้ก็เป็นมติของสหประชาชาติ เราควรจะต้องวางบทบาท และความสัมพันธ์ กับชาติต่าง ๆ อย่างไร จึงจะไม่อยู่ในความเสี่ยงไปด้วย แต่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาของโลก ใบนี้ เราจะอยู่อิสระได้ เราจะต้องทำให้ทุกประเทศ ทั้งโลกอยู่กันอย่างสันติสุข</p> <p>๔๘. การทำอย่างไรที่เราจะสามารถก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำได้บ้าง หลายคนก็อาจจะบอก ว่า ทำไมไม่มีโครงการไทยแลนด์เฟิร์ส เราน่าจะมุ่งตรงนี้ก่อนมากกว่าการที่จะเป็น มหาอำนาจด้านอาหารและการท่องเที่ยว ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเรามีศักยภาพอยู่แล้ว เป็นแต่เพียงคำพูดเพื่อจะให้กำลังใจและนำพาพวกเราทุกคนให้ร่วมมือกันเป็นมหาอำนาจ แบบนี้ดีกว่า สิ่งอื่นเรามีไว้สำหรับป้องกันตนเอง เรื่องความมั่นคง ป้องกันอธิปไตย</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ตามแนวชายแดน กับป้องกันภัยความมั่นคงภายใน และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด</p> <p>๔๙. การทำให้สื่อมวลชน โซเชียล และคนไทยทุกคนมีความตระหนักรู้ เข้าใจถึงผลกระทบจากการเสนอข่าวหรือเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งด้วยเจตนาดีหรือไม่ดีก็ตาม ย่อมมีผลต่อความรู้สึก และการรับรู้ของสังคมในทางที่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง รวมทั้ง กระทบต่อความเชื่อมั่นจากนานาประเทศซึ่งส่งผลต่อประเทศชาติโดยตรง ทางเศรษฐกิจ เช่น การค้า การลงทุน การส่งออก นำไปสู่ปัญหาปากท้อง รายได้ การขายสินค้าของประชาชนโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นตามมา</p> <p>๕๐. การทำให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยตลอดไป ไม่เสื่อมคลาย เพื่อจะเป็นหลักชัยของประเทศอีกนานเท่านาน</p> <p>ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่รัฐบาลคิดและทำอยู่แล้วในปัจจุบัน เพียงแต่อยากจะตั้งประเด็นเหล่านี้ไว้เพื่อแสวงหาความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยความภาคภูมิใจในตนเองสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทย ให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์ คำนึงถึงหลักการและเหตุผลเพื่อจะได้ลดการโต้แย้งในหลายประเด็น ในหลายขั้นตอนขณะนี้ เพื่อนำไปสู่ความเป็นไปได้บนพื้นฐานของความเป็นจริง ต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำ แล้วทำให้เกิดขึ้นจริง คิดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ ทั้งข้าราชการ ประชาชน ประชากรรัฐ อะไรก็แล้วแต่ ต้องมาช่วยกันทั้งหมด</p>	
๓	<p>สิ่งที่นายกรัฐมนตรีอยากพูดคุยกับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน</p> <p>๑. อยากให้ทุกคนมีความสุขทั้งกายและใจ อยากให้มีการออกกำลังกายบ้างจนเป็นนิสัย อยากสร้างให้ทุกคนเห็นว่าการออกกำลังกายมากน้อยดีกว่าไม่ทำอะไร แล้วจะเป็นโรคมามากมาย</p> <p>ได้สั่งการให้กับทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวง ทบวง กรม หน่วยพลเรือน ตำรวจ ทหาร ให้จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ้างในวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่ต้องใหญ่โต มีคนไปนำเขามา เขาอยากจะทำก็มาไม่ต้องบังคับเขา อาจจะทำเรื่องกีฬาอาทิตยนี้ ๓ อาทิตย์ อาทิตย์สุดท้ายทำกิจกรรมสาธารณะ เช่น ทำความสะอาด เก็บขยะ จัดระเบียบสิ่งรกรุงรัง ในวันเสาร์ ตัดหญ้า ทาสี ฯลฯ ช่วยกันดูให้บ้านเมืองสะอาด หน้าบ้านหลังบ้าน ช่วยกันทำเป็นส่วนรวม เก็บผักตบ ทำความสะอาดวัด และนำพาประชาชนไปทำงานก็จะเกิดความรักความสามัคคีขึ้น และถือเป็นการออกกำลังกายด้วยให้ร่างกายแข็งแรง ทุกหน่วยงานลองไปปรับดู ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ หลายพื้นที่ก็ใช้วิธีนี้กันอยู่ มีการออกกำลังกายเพิ่มเติม มีกิจกรรมให้ลูกให้หลานร่วมไปด้วยบ้าง พ่อแม่พี่น้องครอบครัวจะได้ไปด้วยกันในวันหยุด ใช้เวลาร่วมกันสังคมก็จะอบอุ่น ปัญหาในครอบครัวจะลดลง ช่วยกันสร้างคุณค่าให้กับตนเองในสังคม ถ้าช่วยกันทำจิตสาธารณะเมื่อแม่แบ่งปัน จะส่งผลให้ตัวเองมีคุณค่าส่งผลให้มีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมสู้งานหนักเพื่อครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติต่อไป</p> <p>๒. ขอคุณสื่อ คอลัมน์นิสต์ ที่ช่วยกันทำ</p>	สน.ปท. ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ทำแล้ว ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี</p> <p>๓. เรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุข</p> <p>๔. บรรดาผู้นำทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือผู้นำตามธรรมชาติ ล้วนสามารถนำพาประชาชนไปร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลา เพื่อจะเพิ่มปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยกันสิ่งดี ๆ มีประโยชน์ ทั้งท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่าไปร่วมตัวกันเพื่อสร้างความขัดแย้ง หากิจกรรมที่ร่วมมือกันดีกว่าที่จะต่อต้าน กัดดัน ประท้วง ไม่เกิดประโยชน์</p> <p>๕. การเมือง ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และการลดความเหลื่อมล้ำจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยง สัมพันธ์กัน ในหลายมิติ ซึ่งเราต้องคิด ต้องทำ ต้องแก้ปัญหาแบบองค์รวม ภาครัฐข้าราชการจะทำงานตรงนี้ได้อย่างไร ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้ตรงไหน ถ้าทุกคนยึดถือหลักการของตนเป็นที่ตั้งก็ขัดกันทั้งหมด</p> <p>๖. หลายอย่างในวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ เกษตรกร เศรษฐกิจกฎหมายการค้าการลงทุน หลายอย่างค่อย ๆ ดีขึ้น</p> <p>๗. สถานการณ์ในโลกใบนี้มีหลายอย่างที่เกิดขึ้น และทำให้เกิดความไม่สบายใจให้กับคนทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นอากาศเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ง สงคราม ก่อการร้าย ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติภัยไซเบอร์ ความอดอยากภัยพิบัติ ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะไม่มีผลกระทบมากนักแต่ก็มีทุกวัน แต่เรายังสามารถจะดูแลควบคุมได้ เจ้าหน้าที่จับกุมทำคดีได้สำเร็จเป็นจำนวนมาก</p> <p>๘. เรื่องฝนตก น้ำท่วม น้ำขัง ต้องเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นให้บรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุด เรื่องของการก่อสร้างการบูรณาการทั้งแหล่งน้ำ และระบบการส่งน้ำ การระบายน้ำที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมากเพื่อจัดทำแผนงานให้รัดกุม</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง